

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๘๒๒  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๑๑๑  
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง	จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง	จำนวน ๑ ชุด
๓. แนวทางการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง	จำนวน ๑ ชุด
๔. แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง	จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบรายงานผลการดำเนินการจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจสอบและรายงานข้อมูลความคลื่อนผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง ของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ดำเนินการแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กระทรวงศึกษาได้มีนโยบาย ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยให้โรงเรียนมีผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง ครบทุกโรงเรียน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบอนุมัติ งบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง จำนวน ๑๓,๗๕๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาตามบัญชี รายละเอียดการจัดสรรอัตราตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ และดำเนินการตามแนวทางสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๔ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เมื่อดำเนินการจ้างแล้วให้รายงานผลการจ้างภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ employee 5638@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ อัตรากำลังปฏิบัติงานนักรการภารโรงดังกล่าว จะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว ซึ่งถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒนา พัฒนทวีต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๖๓๗